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                                            บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส ์จำกัด ( มหาชน ) 
                               ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )  

ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน  ถนนพระราม 9  กรุงเทพมหานคร    
วันจันทร์ ที ่22 เมษายน 2567  เวลา 10.00 น. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2567  ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 
2566 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว  หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้
แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
  1.  คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท  

  2.  คุณศรีภูมิ      ศุขเนตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
       ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน   
  3.  คุณวรวรรณ     งานทว ี  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  4.  คุณสุทิน       ตัณฑ์ไพบูลย ์ กรรมการบริหาร   
  5.  คุณนันทวัลย ์ ศกุนตนาค กรรมการตรวจสอบ 
  6.  คุณลักขณา   ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ 
  7.  คุณนณณ์       ผาณิตวงศ ์ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
  8.  คุณสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
  9.  คุณวิณณ์  ผาณิตวงศ ์ กรรมการบริหาร   
  10. คุณธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย ์ กรรมการบริษัท 
  11. คุณชัยวัฒน ์ จันทร์เรือง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    

 

โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 

คุณอวยชัยฯ แนะนำผู้บริหารและผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้องที่ได้รบัเชญิให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้   เพื่อช่วยชี้แจงและ
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก ่

1. คุณนิติ  ประทุมถิ่น  ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ 
2. คุณระพีพรรณ  พิบูลย์ศิลป ์ ผู้อำนายการสายงานการเงิน 
3. คุณสมฤทธิ์  ตั้งสิทธิเสร ี  ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 
4. คุณศุภฤกษ์  คชจิรัฐกุล     ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุน้ส่วนจำกัด ศรีฤกษ์ 
5. คุณสุภาวดี  สายสุวรรณ  ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด    
 
พร้อมกับได้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับที่จุดลงทะเบียน  โดยในบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ทำ

เครื่องหมายเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วย
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ความรวดเร็ว  ประธานฯ จะถามผู้เข้าร่วมประชุมว่าจะมีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ  หรือประสงค์จะงด 
ออกเสียง  โดยเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง แล้วหัก
ออกจากคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นมีการแจ้งมติของที่ประชุมให้ทราบในลำดับถัดไปจนครบทุกวาระ โดย
บริษัทฯได้เชิญคุณสุภาวดี  สายสุวรรณ ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  ร่วมเป็นพยานการตรวจนับคะแนน    
 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด       
พ.ศ. 2535  มาตรา 103  และ  ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22.  ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ( ถ้ามี )  เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  25  คน  หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด   
และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตาม
กฎหมาย  ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน  23  ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน  16  ราย 
รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน  39  ราย  นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม  106,184,741  หุ้น จากจำนวนหุ้น
ที่ชำระแล้วทั้งหมด 258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.11 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด  
จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย  หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

   
คุณประกิต  ประทีปะเสน   ประธานคณะกรรมการบริษัท   ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุม

ตามระเบียบวาระ 
 
วาระที่  1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี  2566   

  ประธานฯ  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2566  ซึ่งประชุมไป
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566  โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชุมสอบถาม  หลังจากนัน้ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ  
 

ผลการลงคะแนน 
คะแนนเต็ม :  
106,184,741   

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

106,184,741          100 - - - - - - 

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเปน็คะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญ     
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 
 

วาระที่  2    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี  2566 
ประธานฯ  ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร  เปน็ผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯ ประจำปี 2566    ให้ที่ประชุมรับทราบ 
  

คุณสุรเดชฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อความครบถ้วนและ
เข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 3 นาที  โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2566  

 
คุณสุรเดชฯ  ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า  บริษัทฯ ได้รับงานต่อเรือลากจูงขนาดกลางให้กับกองทัพเรือ   

ลงนามสัญญาไปตั้งแต่ปี 2564 และได้ส่งมอบให้กองทัพเรือไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 มูลค่ารวมประมาณ 285 ล้านบาท  
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ซึ่งเป็นการกลับเข้าไปรับงานในกองทัพเรือ เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพการทำงานของอู่อาชิมาอีกครั้ง  ผลงานเป็นไป
ตามมาตรฐานของกองทัพเรือ และเมื่อเดือนกันยายน 2566 บริษัทฯ ได้รับงานต่อเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ให้กองทัพเรือ  
มูลค่างานประมาณ  885  ล้านบาท  มีกำหนดส่งมอบงานในปี 2568 

นอกจากนี้ได้ร่วมกับบริษัท อีโคมารีน เข้าไปร่วมงานกับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อ 
The Ocean Cleanup ที่มีการรณรงค์ในการเก็บขยะพลาสติกในทะเล  และมีการสำรวจในประเทศต่าง ๆ ที่มีการปล่อย
ขยะพลาสติกจากแม่น้ำลงสู่ทะเล  โดยใช้เรือ Interceptor 019 เป็นเรือที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 %  ติดตั้งทำงานอยู่
บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ สะพานพระราม 9 เปิดตัวเป็นทางการไปเมื่อ 26 มีนาคม 2567 มีหน่วยงานภาครัฐทึ่
เก่ียวข้องหลายส่วนงานเข้ามาร่วมในการเปิดตัวครั้งนี้ด้วย  โดยเรือลำนี้สามารถเก็บขยะสูงสุดได้ประมาณ  50 ตันต่อวัน  
มูลค่าโครงการรวมค่าติดตั้งเรือประมาณ  17.3  ล้านบาท 

คุณสุรเดชฯ รายงานเพิ่มเติมเก่ียวกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  การต่อต้านการทุจริต มิติด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม   
 

ประธานฯ ได้แจง้ที่ประชุมวา่วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจงึไม่มีการลงมติ   
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรบัทราบผลการดำเนนิงานของบริษทัประจำปี  2566  
  
วาระที่  3    พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2566 

    ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิบดลุและงบกำไรขาดทุนประจำปี  สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 
ของบริษัทฯ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชี และไดผ้่านการพิจารณาและ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า  เปน็งบที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีทุกประการ  และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ  และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้ได้มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ  จึงเสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนมุัติในวาระนี ้
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามปัญหา 
 
 คุณดวงใจ อังกูรวรัญญู ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  มีคำถามเก่ียวกับงบการเงิน  2  คำถาม 
 1. เก่ียวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8. เรื่องลูกหนี้การค้าที่มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต  ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในปี 2566 จำนวน 39.1  ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2565  เพิ่มขึ้นประมาณ  9.4  ล้านบาท  อยากทราบว่า
เป็นลูกค้ากลุ่มประเภทใด  และบริษัทฯ มีแนวทางบริหารจัดการอย่างไรที่จะลดการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน 
 2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33. เกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้เรือห้องเย็นที่อยู่ระหว่างการซ่อมทำ ที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ 9 มกราคม 2566  โดยบริษัทฯ มีวงเงินประกันความเสียหาย 175  ล้านบาท  อยากทราบความคืบหน้าจาก
บริษัทประกันว่า  บริษัทฯ จะได้รับเงินค่าความเสียหายเต็มจำนวนหรือไม่  และจะได้รับเมื่อไร 
 คุณสุรเดชฯ  ชี้แจงว่า  ในเร่ืองของลูกหนี้การค้า ส่วนหนึ่งมาจากงานโครงการต่อเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์  ที่มี
การสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมติดตั้งในเรือ และต้องใช้เวลาในการผลิตหลายเดือน  ส่วนลูกหนี้
การค้าในงานซ่อมเรือบริษัทฯ ได้มีการประเมินเครดิตลูกค้าใหม่ทั้งหมด  ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด 19  มีการ
ปรับการให้เครดิตเทอมลูกค้าให้เหมาะสม 
 ในเรื่องไฟไหม้เรือห้องเย็น  ได้มีการประเมินและตรวจสอบจากบริษัทประกันเรียบร้อยแล้ว  ได้สรุปค่าสินไหม
ทดแทนและมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว  นอกจากนี้ได้มีการจ่ายค่าเสียหายให้กับฝ่ายเจ้าของเรือตามที่ได้ทำความ   
ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยเหตุการณ์นี้ไม่กระทบกับรายได้หรืองบการเงินของบริษัทฯ   
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คุณสุรเดชฯ  ได้ขออนุญาตชี้แจงงบการเงินเพิ่มเติม 
บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจา้งประมาณ 554.8  ล้านบาท  ตำ่กว่าในปี 2565  แต่สามารถทำกำไรได้ดีขึ้น  มี

กำไรข้ันต้น  146.27 ล้านบาท คิดเป็น  26.36 %    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  108.62  ล้านบาท   กำไรจากการ
ดำเนินงาน  37.65  ล้านบาท  รายได้อื่น ๆ  18.81  ล้านบาท  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  22.04  ล้านบาท  ต้นทนุทาง
การเงิน  10.95  ล้านบาท  ภาษีเงินได้นิตบิุคคล  5.75  ล้านบาท  กำไรสุทธิ  17.71  ล้านบาท  คิดเป็นกำไรต่อหุ้น  
0.068  บาท  กำไรสุทธิเติบโตขึน้เมื่อเทียบกับปี 2565  ประมาณ  86.13 % 

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 574  ล้านบาท  แยกเปน็รายได้จากงานซ่อมเรือ  
ประมาณ 494  ล้านบาท รายได้จากงานเรือต่อและงานโครงการประมาณ  21  ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้ส่วนใหญ่ไป
ในปี 2565 รายได้จากการจัดหาเรือให้กับบริษัทย่อยประมาณ 9 ล้านบาท รายได้จากบริษัทในเครือประมาณ 31 ล้านบาท 
และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 19  ล้านบาท  
 เปรียบเทียบรายได้ ปี 2562 – 2566   บริษัทฯ มีรายได้ในป ี2566 ลดลงจากปี 2565  เนื่องจากส่วนโครงการ
ต่อเรือที่การรับรู้ตามงวดงานที่ลดลงในชว่งปลายโครงการ  พิจารณารายได้จากงานซ่อมเรือตั้งแต่ปี 2564 ประมาณ 371  
ล้านบาท  รายได้เติบโตมากในปี 2565  ประมาณ 500  ล้านบาท  และในปี 2566  ก็ใกล้เคียงที่ประมาณ 500 ล้านบาท  
โดยที่บริษทัฯ ไมไ่ด้เพิ่มพื้นที่ในการทำงาน  แต่ได้มีการปรับปรงุระบบการทำงานให้มีประสิทธภิาพ 

ด้านกำไรสุทธิก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ในปี 2566  กำไรข้ันต้น  146  ล้านบาท และกำไรสุทธิ 23  ล้านบาท  ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2565  เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนและราคา ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่
ปรับขึ้นแบบก้าวกระโดดตั้งแต่ในช่วงโควิดที่ผา่นมา  ทั้งด้านราคาวัตถุดิบและค่าแรงงาน 

   
คุณสุรเดชฯ ชี้แจงรายการสำคญัในงบดลุ  ณ 31 ธันวาคม 2566 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุม

รับทราบ 
  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                         31/12/2566    31/12/2565    

 กำไรสุทธิ  (%)   (Net Profit Margin)                    3.06             1.25                                           
 ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (% )  ( Return on Equity )                        4.12             2.21                                         

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (%)  (Return on Asset )                   2.13             1.24                                        
อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Debt to Equity Ratio)        0.93     0.95                                  
มูลค่าตามบัญชตี่อหุ้น  (บาท )   ( Book Value per Share )        1.67    1.64                                  

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)   ( Net Profit per Share )                    0.068           0.037                       
 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษทัฯ 
 
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น  : ขอให้ช่วยอธิบายว่าส่วนได้เสียทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ คืออะไร 
คุณระพีพรรณฯ  ผู้อำนวยการสายงานการเงนิ  ขออนุญาตชีแ้จง : เป็นกรณีที่มีบริษัทได้ร่วมทุนกับบริษทัย่อย   

อีโคมารีน ชื่อบริษัท Globeco ซึ่งเป็นผูน้ำในดา้นนวัตกรรมนำมาใช้ในการต่อเรือกำจัดผักตบชวา ซึ่งบริษัทไม่สามารถ
ควบคุมการบริหารงานของบริษทัดังกล่าว 

 

คุณมะลิ ทิมจรัส ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามว่าทีบ่ริษัทฯ มสีัญญากับกองทัพเรือที่ประมาณ 800 ล้านบาท  และมี
รายได้ในปี 2566  ประมาณ 100 ล้านบาท  ส่วนที่เหลื่อมีกำหนดชำระกันอย่างไร 
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คุณสุรเดชฯ  ชี้แจงว่า  มีกำหนดชำระหลายงวดตามความสำเร็จของงาน  โครงการนี้ใชเ้วลาในการทำงาน
ประมาณ  2  ปี  กำหนดสง่มอบงานในปี 2568 
 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่าจะมีทา่นใดมีข้อสอบถามเพิม่เติมหรือไม่  แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม  
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
    

ผลการลงคะแนน 
คะแนนเต็ม :  
106,184,741    

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

106,184,741           100 - - - - - - 

 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงบดลุและงบกำไรขาดทนุ 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566        

 วาระที
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 อนุมกัาร  
4.1 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
ประธานฯ ไดช้ี้แจงให้ที่ประชุมทราบวา่  ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 116 ประกอบกับ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสทุธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง    ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 
(5 %) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10 %) ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีทนุสำรอง ณ 31 ธนัวาคม 2566 จำนวน  25,829,111.00  บาท  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน    
จดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย  คณะกรรมการจึงมีมติ ไม่จดัสรรกำไรเป็นทนุสำรอง  และขอให้ที่ประชุมลงมต ิ
  

ผลการลงคะแนน 
คะแนนเต็ม :  
106,184,741 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

106,184,741       100 - - - - - - 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเปน็   

ทุนสำรอง  เนื่องจากไดส้ำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย  
 
 4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล 

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวา่ ตาม  พ.ร.บ.  บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 115 ประกอบกับ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. บริษัทฯ จะจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรมิได้   และในกรณีที่บริษัทฯ มี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่  ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  โดยบริษัทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ไม่น้อยกว่า 40 %  ของกำไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี  หลงัจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)     

 
บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นทีช่ำระแลว้จำนวน  258,291,087  หุ้น  ในรอบบัญชี ปี 2566  บริษัทฯ มีกำไรสุทธ ิ      

(งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 21,657,140 บาท ตำ่กว่าทีไ่ดป้ระมาณการไว้เนื่องจากอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ตามที่คุณสุรเดชฯ 
ได้เรียนชี้แจงไปแล้ว  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  ท่านผู้ถือหุ้นมีความคาดหวังที่บริษัทฯ มีนโยบายใน
การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.08 บาท  
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รวมเป็นเงินปนัผลที่จ่ายทั้งสิน้จำนวน 20,663,287 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.41 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ ปี 2566)  
และกำหนดจา่ยเงินปันผลภายในวันที่  21 พฤษภาคม 2567 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาแต่ไม่มผีู้ใดสอบถาม หลังจากนัน้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุม

พิจารณาลงมติในวาระนี ้
 

ผลการลงคะแนน 
คะแนนเต็ม :  
106,184,741  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

106,184,741       100 - - - - - - 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว  มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตราหุ้นละ  0.08  บาท  รวมเป็นเงินปนัผลที่จา่ยทั้งสิ้นจำนวน 20,663,287   บาท  และกำหนดจ่ายเงนิปนัผลภายใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 
 
 วาระที่  5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี  2567 

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมี
กรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด  และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าว
สามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น   และในปี  2567  มีกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน  4 ท่าน ได้แก่ 

 
 1.  คุณสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย ์ กรรมการบริหาร      
 2.  คุณวรวรรณ งานทว ี  ประธานกรรมการบริหาร  

3.  คุณนันทวัลย ์ ศกุนตนาค กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 4.  คณุสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
   
  ประธานฯ ไดช้ี้แจงทีป่ระชุมว่า   บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเวปไซท์เพื่อเปิดโอกาสให้ทา่นผู้ถอืหุ้นได้มีส่วนในการ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ามาเปน็กรรมการใหม่ทดแทน  แตไ่ม่มีท่านใดเสนอชื่อเข้ามา  โดยกรรมการ
ทั้ง 4 ท่าน ที่พน้วาระในปนีี้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และมีความเชีย่วชาญที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการต่อไป 
รวมทั้งจากผลการประเมินคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท
ขอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  คณะกรรมการบริษัทจึงไดน้ำมติ
ดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุมเพือ่พิจารณาในวนันี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว   

 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง  4  ท่าน  เป็นรายบุคคลตามลำดบั  และผล

การลงคะแนนเป็นดงันี้  
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ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีล่งทะเบียนร่วมประชุมจำนวน   39  ราย  รวมจำนวนหุ้นได้    106,184,741   หุ้น 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. คุณสุทิน  ตัณฑไ์พบลูย ์ 106,184,741 100  - - - - - - 

2. คุณวรวรรณ  งานทว ี 106,184,741 100  - - - - - - 

3. คุณนันทวัลย์  ศกุนตนาค 106,184,741 100 - -  - - - - 

4. คุณสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูล ์ 106,184,741 100 - - - - - - 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติเปน็เอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 4 ทา่น  กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
วาระหนึ่ง    

 
           วาระที่  6     พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี  2567 
 ประธานฯ    ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี  2567  ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทนแล้ว   โดยมีรายละเอียดดังนี้     

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  11  ท่าน      จำนวน 1,740,000    บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน     จำนวน    390,000    บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน  3  ท่าน   จำนวน    180,000    บาท 
 รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,310,000 บาท ( สองล้านสามแสนหนึง่หมื่นบาท )  เท่ากับป ี 
2566 

ประธานฯ  ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ  ซึ่งมีส่วนอย่างสำคญัในการสนบัสนุน
การดำเนินงานของบริษัทฯ  โดยในปี 2565 ที่ประชุมได้พิจารณางดจา่ยโบนัสให้แก่คณะกรรมการเนื่องจากผลการ
ดำเนินงานไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย สำหรับผลประกอบการของปี  2566   ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจา่ย
โบนสัให้แก่คณะกรรมการทั้ง   11  ท่าน  รวมเป็นจำนวนเงิน  1,200,000  บาท      

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถอืหุ้น : ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ นำไปพิจารณาดำเนินการ 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา   หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
 

ผลการลงคะแนน 
คะแนนเต็ม :  
106,184,741 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

106,184,741       100 - - - - - - 
 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสยีงเอกฉันท์ดังนี ้

           1.  กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด  สำหรับปี 2566 รวมเป็นเงินจำนวน  2,310,000  บาท ได้แก ่ 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  11  ท่าน  รวม 1,740,000  บาท 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน  รวม 390,000  บาท และ 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  3  ท่าน  รวม  180,000    บาท 
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           2.  ให้จ่ายโบนสัสำหรับการดำเนินงาน ป ี 2566 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นเงนิ
จำนวน 1,200,000  บาท         

 
 วาระที่  7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี  และค่าสอบบัญชีประจำปี  2567 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  แตง่ตั้งผูส้อบบัญชี  และค่าสอบบัญชี ประจำป ี2567    ซึ่งไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ดังนี้            

นายพีรเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่  4752  หรือ 
นางสาววนันสิา  งามบวัทอง     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่  6838  หรือ 
นางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจัย    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่  4752   
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สำหรับรอบบัญชปีี 2567  
 
พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพจิารณาคา่ตอบแทนสอบบัญชีของบริษทัฯ ประจำป ี 2567  เป็นเงิน 

1,010,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2566 จำนวน 15,000  บาท  และรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท รวม
เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,320,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 50,000 บาท    

 
คุณเกียรต ิ สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะ :  ค่าสอบบัญชทีี่เพิ่มขึ้นมาจากเหตุผลอะไร  เพราะเห็นยอดรายได้ตก

ลงเกือบ 30 % จาก 700 กว่าล้านบาท  เหลือ 500 กว่าล้านบาท   โดยในปี 2566  ค่าสอบบัญชีก็ปรบัเพิ่มข้ึนจากป ี
2565 ประมาณ 20,000 บาท  ในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอีก 15,000  บาท   และจำเป็นจะต้องปรับทุกปีหรือไม่  และมีข้อสงสัยว่า
จากปีที่แล้วกบัปนีี้ ผู้สอบบัญชทีี่เป็นผู้เซ็นต์รบัรองงบการเงินไม่มาเข้าร่วมประชุมเลยส่งมาแตต่ัวแทน  ผู้ถือหุ้นเห็นว่าผู้ที่
เซ็นต์รับรองงบการเงินควรจะตอ้งมาร่วมประชุมดว้ยถึงแม้ว่าจะไม่มีการสอบถามเก่ียวกับงบการเงินก็ตาม 

คุณระพีพรรณฯ  ขออนุญาตชี้แจง  :  กรณีค่าสอบบัญชีทัง้กลุ่มบริษัทเป็นเงนิจำนวน  1,320,000  บาท  เพิ่มข้ึน  
50,000  บาท ส่วนใหญ่เป็นของบริษัทย่อยเช่น อีโคมารนี และ ฟิวเจอร์พาวเวอร์โซลูชัน่ส์ ที่กิจการเริ่มจะเติบโตขึ้น มี
รายการทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น  และใช้มาตรฐานทางบัญชีที่เพิม่ขึ้น  ทางผู้สอบบัญชีจึงขอปรบัค่าสอบบัญชทีั้งกลุ่มบริษัท
เป็นเงิน 50,000  บาท  คิดเปน็ 3.9 %  สอดคล้องกับที่บริษัทฯ เคยเทียบราคากบับริษัทอื่น ๆ ที่มีราคาสูงกว่าของบริษัท 
ธรรมนิติฯ   ส่วนกรณีที่ผูท้ี่เซ็นต์งบการเงินคือคุณพีรเดชฯ  ไม่มาเข้าร่วมประชุมเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีอาการป่วย ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมในวนันีไ้ด้ 
   

ผลการลงคะแนน 
คะแนนเต็ม :  
106,184,741    

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

106,184,741        100 - - - - - - 

            
           มติที่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเปน็เอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และอนุมัติคา่สอบบัญช ี

          ประจำปี 2567 ตามทีป่ระธานฯ เสนอ      
 

           วาระที่  8   เรื่องอื่น ๆ  
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่

เป็นประโยชน์ต่อการดำเนนิงานของบริษัทฯ   
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คุณรวิกร  ธนูมาศ  ผู้ถือหุ้น : จะมีคำถามประมาณ 4 – 5 คำถาม 
 กรณีที่บริษัทฯ มีประเด็นเกี่ยวกับกรมธนารักษ์  เร่ืองการเช่าทีด่ิน  ที่แจง้ว่าบริษัทฯ ทำผดิเงื่อนไขเป็นเร่ืองอะไร  
ในข่าวปรากฏวา่มีการแจ้งยกเลกิสัญญา  ซึ่งในปัจจุบนับริษทัฯ ยังคงใช้พืน้ที่อยู่  อยากทราบว่าการใช้พืน้ที่ในขณะที่ถูก
บอกเลิกสัญญายังทำได้หรือไม่  หรือมีการเจรจากับทางธนารักษ์อย่างไรที่ทำให้เรายังใช้พื้นที่อยู่ได้  เท่าที่ได้รับฟงัทราบวา่
บริษัทฯ กำลังมีงานโครงการของกองทัพเรือ มูลค่าประมาณ 885  ล้านบาท  บริษัทฯ ก็คงตอ้งดำเนินการตามข้อสัญญา
ประมาณ 2 ปี  หากเกิดเหตุฟ้องร้องจากกรณีข้างต้น  บริษทัฯ มีแผนจะรองรับให้โครงการได้เดินต่อไปอยา่งไรบ้าง 
 คุณสุรเดชฯ   : ชี้แจงว่า  ที่ดนิแปลงดังกล่าว  ได้มีการตกลงทำสัญญาเช่าตั้งแต่ป ี 2555  อายุสัญญา  30  ป ี 
เร่ิมมีประเด็นขึ้นมาในปี 2561 ทางกรมธนารักษ์ได้มีการแจ้งให้บริษัทฯ ต้องชำระค่าเชา่ ค่าธรรมเนียมเพิ่มประมาณ 200 
กว่าล้านบาท  แต่ทางบริษัทฯ ได้คัดค้านข้อเรียกร้องดังกล่าว  โดยยืนยนัว่าบริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามสัญญาอยา่งถูกต้อง 
หลังจากนัน้ทางธนารักษ์ยังมีการแจ้งเรียกเก็บค่าเช่าเพิ่มมาอีก 2-3 คร้ัง  บริษัทฯ ก็โต้แย้งกลับไปทุกคร้ัง  โดยที่ตั้งแตป่ ี
2561 – 2566  ยังมีการชำระค่าเช่าที่ดนิตามสัญญากันทุกปี  จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2566  ทางกรมธนารักษไ์ด้มีหนังสือ
บอกเลิกสัญญา  ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ทำหนังสือโต้แย้งไปวา่เป็นการบอกเลิกสัญญาทีไ่ม่เป็นธรรม  ในขณะเดียวกันได้มีการ
ฟ้องร้องอดีตข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดนิแปลงนี้ เปน็คดีอาญา ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที ่  มาตรา 157 ทำให้
ราชการเสียหายซึ่งศาลได้มีคำพพิากษายกฟ้องไปแล้ว ตัง้แต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 และคดีถึงที่สุดแล้ว   
  ประธานฯ  ขอชี้แจงสรุปวา่  ประเด็นเพียงแต่เราสรุปกบักรมธนารักษ์ว่า  เขาไม่มสีิทธิจะบอกเลิกสัญญาเพราะ
สัญญาเลิกฝา่ยเดียวไมไ่ด้  ต้องเลิกทั้งสองฝา่ย  ประเดน็คือตอนนี้จะต้องทำอย่างไรต่อไป  กำลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและ
รอว่ากรมธนารักษ์จะดำเนินการอย่างไร  ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัถือว่าสัญญานี้ยังมผีลบังคับ 
 
 คุณรวิกรฯ  ผู้ถือหุ้น : หลังจากการบอกเลิกสัญญา ในป ี2566 บริษัทฯ ยังจา่ยค่าเช่าอยู่และธนารักษ์ก็รับไว้แล้ว
ใช่หรือไม่ 
 คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่า  ค่าเชา่ปี 2567  ครบกำหนดชำระเมื่อต้นปี 2567 ทางธนารักษ์ปฏิเสธการรับชำระคา่เชา่  
บริษัทฯ จึงได้นำเงินคา่เช่าไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์ เพื่อเป็นการแสดงเจตนาการปฏิบัตติามสัญญา 
 

 คุณรวิกรฯ  ผู้ถือหุ้น :  ที่เป็นโครงการกองทัพเรือมูลค่าประมาณ  800 กว่าล้านบาท ในตัวกราฟจะบอกว่า
รายได้ส่วนใหญ่จะเปน็งานซ่อมเรือ  จึงอยากทราบวา่เมื่อมีงานโครงการเข้ามาจะมผีลกระทบดา้นแรงงานที่จะต้องไป
ทำงาน ซ่อมเรือหรือไม่  จะทำให้รายได้งานซ่อมเรือลดลงหรือไม่ 

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่า กำลังพลเราจะแยกจากกัน  กำลังหลักจะอยู่ที่งานซ่อมเรือ ในปีนี้ยังมแีผนจะสร้างรายได้
งานซ่อมเรือให้ใกล้เคียงกับปี 2566 ส่วนงานต่อเรือจะจ้างผู้รับเหมาแยกออกจากกันโดยสิน้เชงิไม่มีผลกระทบดา้นกำลังพล 

 
คุณรวิกรฯ ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่าค่าเฉลี่ยของกำไรในงานโครงการประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 
คุณสุรเดชฯ  :  กำไรในแต่ละโครงการจะไม่เท่ากัน  อยู่ทีป่ระมาณ 7 – 15 % ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการและการ

แข่งขัน 
 
คุณสุพัตรา  สทิธิชัย  ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า  บริษัทฯ มีนโยบายจะนำ  AI เข้ามาใช้เพื่อลดปัญหาเรื่องคนงาน

และเพิ่มประสทิธิภาพของงาน และคิดว่าจะลงทุนเพิ่มหรือไม่ในเร่ือง AI เพื่อการเพิ่มคุณภาพ 
คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่า  บริษทัฯ มีความพยายามอยู่ตลอด  แต่เนื่องจากงานซ่อมเรือไม่เหมือนการผลิตที่เปน็ 

Production Line  แต่ใช้ทักษะของคนมาก  แต่ถ้าส่วนไหนที่สามารถนำหุ่นยนต์มาใช้ในบางลักษณะงานบริษทัฯ ก็จะ
ดำเนินการ  ส่วนด้านการลงทนุด้านนี้ก็มีการของบจากคณะกรรมการทุกปี  แต่ที่อาจจะไม่ตรงกับที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการ  
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คือบริษัทฯ มีการพัฒนาคนเพราะเราใช้ทักษะการทำงานของคนเป็นสว่นใหญ่ มีการเปิดโรงเรียนชา่งเชื่อมในบริษทัฯ  โดย
มีมาตรฐานงานเชื่อมของบริษัทฯ ให้พนักงานสามารถผลิตชิน้งานทีไ่ด้มาตรฐาน 

ผู้ถือหุ้น :  สอบถามว่าอู่ที่สุราษฎร์ธานี เปน็ที่ของเราเองหรือเป็นการเช่า  และรายได้หลักเป็นงานต่อเรือหรือ
ซ่อมเรือ 

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงวา่  อู่สุราษฎร์ธานี เป็นที่ดินของเราเอง  กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นงานซ่อมเรือ 
ผู้ถือหุ้น : เก่ียวกับ bioQ ที่แจ้งว่ากำลังเตบิโต  จะไปในทิศทางใด 
คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงวา่  ผลิตภณัฑ์ bioQ เปน็ของบริษัท อีโคมารีน  ต่อเนื่องมาจากน้ำยาขจดัคราบนำ้มัน  มีการ

คิดค้นสูตรเพิ่มเติมมาเป็นน้ำยาที่ใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือน  เป็นสูตรธรรมชาติ 100 % ได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ลูกค้า   

ผู้ถือหุ้น  :  สอบถามว่า  บริษทัฯ จะมีการจัดไปเยี่ยมชมกิจการหรือไม่ 
คุณสุรเดชฯ :  ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อไว้แสดงความประสงค์ไว ้
 
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในวนันี้  และให้การสนบัสนุนกิจการของ

บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกลา่วปิดประชุม  ทั้งนี้ บริษัทได้มกีารบันทึกภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวิดีทัศน์ 
 

 ปิดประชุมเวลาประมาณ  11.20  น. 
 

   
ลงชื่อ.........................................................ประธานที่ประชุม 

                           ( นายประกิต  ประทีปะเสน )     
      
 
 ลงชื่อ.........................................................ผู้บันทึกการประชุม  
          ( นายอวยชัย  ติวิรัช ) 
 
 
 
 


